



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 10 สิงหาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15492

หน้า: 10(ขวา)

Col.Inch: 21.85 Ad Value: 24,035

PRValue (x3): 72,105

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ยธ.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือเยาวชนทางจิตเวช-ไร้ที่พึ่ง

ยธ.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือเยาวชนทางจิตเวช-ไร้ที่พึ่ง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้จัดตั้งศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นศูนย์ฝึกและอบรมเฉพาะทางสำหรับดูแลเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาทางด้านจิตเวชและไร้ที่พึ่งพิง ในระยะ 6 เดือนแรกจะรับเด็กและเยาวชนที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากจิตแพทย์ และพบว่า มีปัญหาทางด้านจิตเวชจากศูนย์ฝึกและอบรมทั่วประเทศ และอีกส่วนคือรับเด็กและเยาวชนจากศาลเด็กและเยาวชน เราได้ส่งต่อเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมกรณีเด็กมีปัญหาสุขภาพจิต จะส่งไปโรงพยาบาลจิตเวช เพื่อเด็กกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและถูกวิธี

นอกจากนี้ยังมีการประสานเครือข่ายหลายด้าน เช่น ด้านการศึกษาและอาชีพ ประสานกับสถานประกอบการ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับเพื่อเด็กกลุ่มนี้ รวมทั้งพัฒนาระบบภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ให้รองรับและมีความสอดคล้องกับเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งบุคลากรของเราพัฒนาความรู้เฉพาะด้านเรื่องจิตเวชฉุกเฉิน การสังเกตอาการหลังการใช้ยาจิตเวช โรคจิตเวชที่พบบ่อยในเด็ก รวมถึงการฟื้นฟูเด็กทางด้านจิตเวชและการส่งต่อ

นายสมศักดิ์กล่าวว่า ศูนย์ฝึกแห่งนี้จะมี 4 เรือนนอน เรือนนอนที่ 1-2 จะเป็นส่วนของนักเรียนจิตเวช เรือนนอนที่ 3-4 จะเป็นในส่วน of นักเรียนไร้ที่พึ่ง นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมเรื่อง

สุขภาพ มีสนามกีฬาให้ทุกคนออกกำลังกาย และที่สำคัญคือการคืนนักเรียนกลับสู่สังคม การแยกเด็กจิตเวชให้กับศูนย์ฝึกสมุทรปราการไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด ปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เด็กจิตเวชและเด็กที่กระทำความผิดไม่แตกต่างกันเลย เด็กเหล่านั้นถูกอคติและถูกตีตราจากสังคมไม่แตกต่างกัน ไม่สามารถจัดสรรกระจายงบประมาณลงไปดูแลได้ ได้ประสานและหารือกับสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ พยายามวางแผนดำเนินงานเหมือนเป็นศูนย์ฟื้นฟูก่อนกลับคืนสู่สังคม เด็กที่นี่ทุกคนจะได้รับมาตรฐานตามหลักของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไม่ถูกลิดรอนสิทธิ มีการตรวจวินิจฉัยจากจิตแพทย์ตลอด

“การแก้ไขเด็กที่ดีที่สุดคือจากคนในครอบครัว ศูนย์ฝึกสมุทรปราการเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการรักษาแก้ไขตามมาตรฐาน แต่ต้องมีมาตรฐานที่ดีให้การกระทำผิดซ้ำจากเด็กลดน้อยถอยลง ระยะการอบรมมี 4 ระยะคือ ระยะแรกรับตัว ระยะฝึกอบรม ระยะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และระยะติดตามช่วยเหลือหลังปล่อย ระยะฝึกอบรมจะให้เด็กเรียนขั้นพื้นฐานด้วย จากนั้นจะเตรียมความพร้อมให้เด็กได้มีความรู้ประกอบอาชีพ หลังถูกปล่อยตัวสามารถพึ่งตัวเองได้ ส่วนคนไม่มีครอบครัว ทางศูนย์จะสร้างความตระหนักรู้ว่าตัวเองมีคุณค่า มีนักสังคมสงเคราะห์คอยให้ความช่วยเหลือ และประสานสถานบันต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้พวกเขากลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขและไม่กระทำผิดซ้ำ” นายสมศักดิ์กล่าว